



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวรวม ๒๘๕.๐๐ เมตร บริเวณห้วยตาก หมู่ที่ ๙
ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)

เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒๘๕.๐๐ เมตร บริเวณ ห้วยตาก หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตากกำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดูสถานที่...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน โดยพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้วยตาก หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หากผู้เสนอราคาไม่เข้าดูสถานที่ จะถือว่าเข้าใจรายละเอียดโดยชัดเจน เมื่อมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะนำมาเป็นเหตุให้ พันความรับผิดชอบมิได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๙-๒๐๙๔ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านตาก www.bantak.go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....
(นายธีรชัย บัวดีบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก